

ด่วนที่สุด
ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ว ๒๐๖๗



ถึง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตต์ สำนักงานเทศบาลเมืองอุดรดิตต์ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นอำเภอเมืองอุดรดิตต์ อำเภอลับแล และอำเภอท่าปลา

ด้วยสำนักงานลูกเสือจังหวัดอุดรดิตต์ ได้รับแจ้งจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติว่า จะดำเนินกิจกรรม
“ปีใหม่เดินทางกลับบ้านปลอดภัยจากใจลูกเสือ” โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือ และเนตรนารี ได้ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้บริการขนส่งสาธารณะ
ที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ตามสถานีขนส่งผู้โดยสารสาธารณะต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งเป็น
การแสดงออกถึงการกระทำตนให้เป็นประโยชน์ของลูกเสือ ดังคำปฏิญาณข้อที่ ๒ ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตต์พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินกิจกรรม
“ปีใหม่เดินทางกลับบ้านปลอดภัยจากใจลูกเสือ” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้างโรงเรียนในสังกัดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. รับสมัครลูกเสือ เนตรนารีที่จะปฏิบัติกิจกรรมฯ โดยกำหนดให้ ๑ สถานีขนส่งสาธารณะมีลูกเสือ
ไม่เกิน ๑๐ คน และมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือเพื่อดูแลในการปฏิบัติกิจกรรมฯ ไม่เกิน ๒ คน

๒. ส่งรายชื่อลูกเสือ เนตรนารี และชื่อสถานศึกษา ตาม QR Code ให้สำนักงานลูกเสือจังหวัด
อุดรดิตต์ ทราบ ภายในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ เพื่อรับโอนเงินสนับสนุนการทำกิจกรรมฯ และจัดทำเกียรติบัตร
ยกย่องชมเชยจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติต่อไป

๓. เลือกปฏิบัติกิจกรรมฯ ในระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ หรือวันที่ ๓๑ ธันวาคม
๒๕๖๗ - ๑ มกราคม ๒๕๖๘ ณ สถานีขนส่งจังหวัดอุดรดิตต์ หรือสถานีรถไฟอุดรดิตต์ โดยให้ปฏิบัติกิจกรรมฯ
แห่งละไม่น้อยกว่า ๒ วัน ทั้งนี้ ขอให้แจ้งสำนักงานลูกเสือจังหวัดอุดรดิตต์ ทราบ

รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสำนักงานลูกเสือจังหวัดอุดรดิตต์ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๕๔๐๓.๓๔/ว ๒๙๖ ลงวันที่
๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ ที่ส่งมาพร้อมนี้ สำหรับอำเภอ ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียน
ในสังกัดทราบ และดำเนินการต่อไป



กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๕๕๔๐-๓๐๐๘ ต่อ ๓

ผู้ประสานงาน : ธนาภรณ์ เปรมปรี (โทร.) ๐๘๙-๔๓๙๐๙๒๗

สำนักงานลูกเสือจังหวัดอุดรธานี

ถนนพาดวารี ตำบลป่าเช่า

อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 5๓๐๐๐

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๕๔๐๓.๗๔/ว๒๓๖



๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การดำเนินกิจกรรม “ปีใหม่เดินทางกลับบ้านปลอดภัยจากใจลูกเสือ”

เรียน บัญชีแพทท่าย

ด้วยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จะดำเนินกิจกรรม “ปีใหม่เดินทางกลับบ้านปลอดภัยจากใจลูกเสือ” โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ลูกเสือ และเนตรนารี ได้ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้บริการขนส่งสาธารณะที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ตามสถานีขนส่งผู้โดยสารสาธารณะต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการแสดงออก ถึงการกระทำตนให้เป็นประโยชน์ของลูกเสือ ดังคำปฏิญาณข้อที่ ๒ ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ

เพื่อให้การดำเนินกิจกรรม “ปีใหม่เดินทางกลับบ้านปลอดภัยจากใจลูกเสือ” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ สำนักงานลูกเสือจังหวัดอุดรธานี ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนในสังกัดของท่าน ดังต่อไปนี้

๑. รับสมัครลูกเสือ เนตรนารีที่จะปฏิบัติกิจกรรมฯ โดยกำหนดให้ ๑ สถานีขนส่งสาธารณะ มีลูกเสือไม่เกิน ๑๐ คน และมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือเพื่อดูแลในการปฏิบัติกิจกรรมฯ ไม่เกิน ๒ คน

๒. ส่งรายชื่อลูกเสือ เนตรนารีและชื่อสถานศึกษา ตาม QR - Code แนบท้าย ให้สำนักงานลูกเสือจังหวัดอุดรธานีทราบ ภายในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ เพื่อรับโอนเงินสนับสนุนการทำกิจกรรมฯ และจัดทำเกียรติบัตรยกย่องชมเชยจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติต่อไป

๓. เลือกปฏิบัติกิจกรรมฯ ในระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ หรือ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๑ มกราคม ๒๕๖๘ ณ สถานีขนส่งจังหวัดอุดรธานี หรือสถานีรถไฟอุดรธานี โดยให้ปฏิบัติกิจกรรมฯ แห่งละไม่น้อยกว่า ๒ วัน ทั้งนี้ ขอให้แจ้งสำนักงานลูกเสือจังหวัดอุดรธานีทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางกนิษฐา ฐานะวุฒิกุล)

หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดอุดรธานี



โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๕๘๑ ๗๗๕๘

เจ้าหน้าที่ลูกเสือ ๐๙ ๘๐๐๓ ๗๐๘๕

บัญชีแนบท้าย

เรื่อง การดำเนินกิจกรรม “ปีใหม่เดินทางกลับบ้านปลอดภัยจากใจลูกเสือ”

ลำดับที่	หน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา
๑	ศึกษาธิการจังหวัดอุดรดิตถ์
๒	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต ๒
๓	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุดรดิตถ์
๔	ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุดรดิตถ์
๕	ประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรดิตถ์
๖	ท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์